



หลักสูตรท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด

แหล่งเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนบ้านหนองตม หมู่ที่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140

ที่มาและความสำคัญ

สังคมไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยเราได้กลายเป็นประเทศที่เปิดรับเอาความรู้และเทคโนโลยี และวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี จากผลของการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นมานี้เอง ทำให้ประเทศของเราละเลยไม่เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นอันดีที่เคยสืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยเราส่วนมากจะยังคง ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบทหรือ ตามท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน ในแต่ละท้องถิ่นอยู่ ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านของเราจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ของท้องถิ่นเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและ ร่วมภูมิใจกับบุคคลในท้องถิ่นด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์ มาช้านานเป็นการดำรงในชีวิตที่แต่ละท้องถิ่นโดยมีการปรับสภาพการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติตามกาลเวลา และยังเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่จนกลายเป็นหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน

การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสถานศึกษา นี้ จึงเป็นการบูรณาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ เข้ากับความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้นักเรียนได้เรียนรู้โบราณวัตถุศิลปวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเงิน สร้อยลูกปัดหินคาร์เนเลียน ขวานหิน ภาชนะดินเผา เครื่องมือโลหะ ใบหอก กลองมโหระทึก และเครื่องมือหินขัด เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าบ้านวังหาดนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุราว 2,500 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็ก ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านอีกด้วย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีบ้านวังหาด

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้จักการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนบ้านวังหาด
2. การศึกษาเรียนรู้ โบราณวัตถุศิลปวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์

